



USAID
TỪ NHÂN DÂN MỸ



VIỆT NAM: HỒ SƠ QUỐC GIA

Mặc dù Việt Nam có sự chuyển đổi ngoạn mục về kinh tế và trở thành một nước có thu nhập trung bình thấp vào năm 2010 nhưng vẫn còn nhiều thách thức phát triển đe dọa sự tăng trưởng kinh tế tiếp theo của Việt Nam và cản trở Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ có mục tiêu trở thành đối tác quan trọng hỗ trợ một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập có đóng góp cho an ninh toàn cầu; tham gia vào thương mại tự do, công bằng và có đi có lại; và tôn trọng quyền con người và pháp quyền.

Trong nỗ lực tăng sự tự lực của Việt Nam, USAID hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa tăng trưởng kinh tế và tăng sức cạnh tranh thương mại, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, thúc đẩy năng lượng sạch, giải quyết các vấn đề hậu quả chiến tranh và bảo tồn rừng và đa dạng sinh học của Việt Nam.

CÁC TRƯỜNG TRÌNH HỖ TRỢ

Cam kết của Việt Nam về thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng bao hàm đã làm giảm mạnh tỷ lệ nghèo từ gần 60% những năm 90 xuống dưới 5% năm 2018. Hoa Kỳ, thông qua USAID, giúp củng cố những thành quả này thông qua cải thiện quản trị nhà nước về kinh tế; nâng cao chất lượng y tế và giáo dục đại học và tăng cường bảo vệ môi trường để đảm bảo tính bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng cho tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có nguy cơ chững lại. Để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng bao hàm và tiếp tục mở cửa Việt Nam với thương mại toàn cầu, trong đó có thương mại với các doanh nghiệp Mỹ, USAID thúc đẩy cải cách pháp luật và tăng cường tính minh bạch, cải thiện các quy trình hải quan và thương mại và tăng cường sự kết nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với các chuỗi giá trị toàn cầu. Ví dụ, USAID giúp Việt Nam sửa đổi 180 luật và quy định về thương mại, từ đó giúp tăng thứ hạng về năng lực cạnh tranh của Việt Nam từ bậc 82 lên 68 trong Báo cáo Thường niên về Môi trường thuận lợi kinh doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới.

Y TẾ VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

USAID hỗ trợ phòng chống dịch bệnh và nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm. Ví dụ, trong khuôn khổ Kế hoạch Cứu trợ Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về Phòng, chống HIV/AIDS (PEPFAR), USAID đã hỗ trợ điều trị bằng thuốc kháng HIV cho 71.000 người và hỗ trợ mua thuốc kháng HIV cho 55.500 bệnh nhân HIV trong năm 2017. Để không ai bị bỏ lại phía sau, từ năm 2010, USAID đã giúp hơn 30.000 người khuyết tật thông qua tăng cường khả năng tiếp cận của họ với các dịch vụ chất lượng cao và vận động cho các chính sách bảo vệ quyền của người khuyết tật.

MÔI TRƯỜNG

Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương với thiên tai nhất trên thế giới. USAID hợp tác với khối nhà nước và tư nhân xây dựng và triển khai các chiến lược thúc đẩy năng lượng tái tạo, bảo tồn rừng và đa dạng sinh học. Năm 2018, USAID hoàn thành xử lý bùn đất nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng và đang hợp tác với Chính phủ Việt Nam để xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Để duy trì tăng trưởng, USAID giúp Việt Nam thu hẹp khoảng trống về kỹ năng công việc thông qua kết nối các chương trình đào tạo học thuật với các nhu cầu của ngành công nghiệp. ẢNH: USAID



Cha mẹ thực hiện phục hồi chức năng tại nhà cho trẻ khuyết tật thông qua các khóa tập huấn do USAID hỗ trợ.

ẢNH: VIETHEALTH

LIÊN HỆ

USAID VIỆT NAM

Michael Greene, Giám đốc Quốc gia
Tầng 15, Toà nhà Tung Shing, 2 Ngô Quyền
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: +84-24-3935-1260
E-mail: usaidvietnam@usaid.gov

TRỤ SỞ TẠI WASHINGTON

Daniel Roarty, Cán bộ Phụ trách Việt Nam
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC, USA 20523
ĐT: 202-712-1933 • E-mail: droarty@usaid.gov